



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต ๑ โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๑๐

ที่ ศธ ๐๔๐๔๓/

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้กำหนดให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่รับและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ตามประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนสรุปได้ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑. ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/การรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใด

๒. การร้องเรียนทั่วไป มี ๖ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ ร้องเรียนคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ คน ซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาปิดภาคเรียนและอาจส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีครูและบุคลากรโรงเรียนดังกล่าว เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในวันดังกล่าวตามที่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด

๒.๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ โกล่เกลี่ยกรณีข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว ได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จึงสั่งยุติเรื่อง

๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีราษฎรจังหวัดเชียงรายร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ขอคืนพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวปัจจุบันเป็นที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียน และยังคงมีการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุไม่ได้เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุหรือดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องส่งคืนที่ราชพัสดุแต่อย่างใด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๔ - ๓๖ แต่อย่างใด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทราบแล้ว

๒.๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีราษฎรจังหวัดเชียงรายร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการรับสมัคร การเรียนการสอน และการบริหารการเงิน หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนแห่งหนึ่ง รวมถึงกรณีการแยกออกไปตั้งโรงเรียน

/แห่งใหม่...

แห่งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วปรากฏว่า (๑) กรณีการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ (๒) กรณีการเรียนการสอนโรงเรียนดังกล่าว ได้ทำการย้ายสถานที่ในส่วนของห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (๓) กรณีการบริหารการเงิน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนเป็นใบเสร็จรับเงินของทางราชการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๔) กรณีการแยกออกไปตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอให้จัดตั้ง สถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การขอจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ.) พิจารณาการขออนุญาตจัดตั้ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้รายงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทราบแล้ว

๒.๕ สำนักกฎหมายแห่งหนึ่ง มีหนังสือร้องเรียนเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ที่ดินของ รัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการย้าย สถานที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียน แห่งหนึ่ง จากสถานที่เดิมไปจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนดังกล่าว ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาคมผู้ปกครอง และครู กับประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ และโรงเรียน ได้มีการ ดำเนินการไกล่เกลี่ย ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครู กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้ยุติแล้ว โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ยอมยุติ บทบาทไม่จัดการเรียนการสอนในสถานที่ดังกล่าว

๒.๖ ร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยได้ตบเด็กนักเรียน จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแก้วหูขวาทะลุ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีครูและนักเรียนเห็นเหตุการณ์และอยู่ในบริเวณ ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบจะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี พิชล  
(พิมพ์ชัย จารุสาร)  
นิติกรชำนาญการ  
๐๕๓.๒.๖๑  
15 ๑๒ ๖1

11๐๙ ๑๖๖๑  
1๕-๖-๖1

นางพวงมณี สุขันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

15 ๑๒ ๖1

(นายปรีดิญา สมวันจันทร์)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑)

---

๑. ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/การรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใด

๒. การร้องเรียนทั่วไป มี ๖ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ ร้องเรียนคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ คน ซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาปิดภาคเรียนและอาจส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มี ครูและบุคลากรโรงเรียนดังกล่าว เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในวันดังกล่าวตามที่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด

๒.๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ โกล่เกลี่ยกรณีข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผิด นัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว ได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จึงส่งยุติเรื่อง

๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีราษฎรจังหวัดเชียงรายร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ขอคืนพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวปัจจุบันเป็นที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียน และยังคงมีการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุไม่ได้เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุหรือดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องส่งคืนที่ราชพัสดุแต่อย่างใด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๔ - ๓๖ แต่อย่างใด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทราบแล้ว

๒.๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีราษฎรจังหวัดเชียงราย ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการรับสมัคร การเรียนการสอน และการบริหารการเงิน หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนแห่งหนึ่ง รวมถึงกรณีการแยกออกไปตั้งโรงเรียน แห่งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วปรากฏว่า (๑) กรณีการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ (๒) กรณีการเรียนการสอนโรงเรียนดังกล่าว ได้ทำการย้ายสถานที่ในส่วนของห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้น ไป (๓) กรณีการบริหารการเงิน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนเป็นใบเสร็จรับเงินของทาง ราชการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และ (๔) กรณีการแยกออกไปตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอให้จัดตั้ง สถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การขอจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ.) พิจารณาการขออนุญาตจัดตั้ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้รายงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทราบแล้ว

/๒.๕สำนักกฎหมาย...

๒.๕ สำนักกฎหมายแห่งหนึ่ง มีหนังสือร้องเรียนเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จากสถานที่เดิมไปจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนดังกล่าว ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครู กับประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ และโรงเรียน ได้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งสร้างความเข้าใจ ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครู กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้ยุติแล้ว โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ยอมยุติบทบาทไม่จัดการเรียนการสอนในสถานที่ดังกล่าว

๒.๖ โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยได้ตบเด็กนักเรียนจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแก้วหูขวาทะลุ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีครูและนักเรียนเห็นเหตุการณ์และอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง

.....  
ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(ว่าที่ร.ต.พิมลชัย จารุสาร)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

.....  
ลงชื่อ ..... ผู้รับรองรายงาน

(นายสวัสดิ์ แถวถาทำ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ